

Vacvila



- Hỗ trợ điều trị chức năng gan: viêm gan, viêm gan virus, gan nhiễm mỡ, xơ gan.
- Làm giảm tác dụng gây độc đối với gan của một số thuốc.
- Rối loạn tiêu hóa, kém ăn, suy nhược cơ thể.

Vacvila

Thành phần: Chiết xuất cây kế sữa (4:1), Silymarin 900mg, L-arginin 300mg, Vitamin B1 12mg, Vitamin B2 9mg, Vitamin B5 9mg, Vitamin PP 12mg.

Thành phần khác: Chất điều chỉnh độ axit Magie Stearate, chất chống đông vón Silic Dioxid, Bột gạo.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Từ lâu, một dược thảo đã được sử dụng từ phương Tây để bảo vệ gan và hỗ trợ chức năng gan trong điều trị viêm gan. Đó là cây Kế sữa còn gọi là Cúc gai (các nước dùng tiếng Anh gọi là Milk Thistle) có tên khoa học gọi là Silybum marianum thuộc họ Compositae. Hoạt chất có trong dược thảo có tác dụng bảo vệ gan được xác định là Silymarin. Silymarin là hợp chất thuộc loại flavonoid được chiết từ hạt hoặc từ quả cây Kế sữa. Sản phẩm "Vacvila" được chiết xuất từ quả cây Kế sữa có tác dụng sau:

Hỗ trợ tăng cường chức năng của gan trong việc giải độc và phục hồi tế bào gan trong các trường hợp sau: viêm gan cấp tính và mãn tính, suy nhược gan.

Giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc gan, giảm các triệu chứng của mụn, loét, vàng da, dị ứng, phát ban. Hạn chế tác hại cho tế bào gan do tác động của rượu, thuốc lá, hóa chất, thực phẩm.

Silymarin có các công dụng đã được chứng minh như sau:

Tăng cường chức năng khử độc gan. Tăng tạo ra các cytochrome P450 trong lưới nội bào (có vai trò quan trọng trong cơ chế khử độc của gan).

Kích thích hoạt động tái tạo tế bào gan. Làm gia tăng khối lượng gan và protein của microsom.

Tăng cường đáp ứng sinh miễn dịch. Có hiệu quả đáng kể với các tổn thương gan do các chất gây nhiễm độc miễn dịch như: CC14, ketoconazol.

Bảo vệ tế bào gan khỏi thương tổn do các chất độc như rượu, các thuốc độc với gan (acetaminophen, kháng sinh, kháng nấm, kháng ung thư, thuốc ngừa thai...)

Cách dùng: Uống 3 viên/ngày hoặc nghe theo chỉ dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Công dụng: Hỗ trợ tăng cường chức năng của gan trong việc giải độc và phục hồi tế bào gan, tăng cường chức năng gan.

- Giúp phòng và điều trị gan nhiễm mỡ, xơ gan, suy gan, viêm gan cấp tính và mãn tính.

- Hạn chế tác hại đến tế bào gan do hóa chất, rượu, thuốc lá, thực phẩm...

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ dưới 25 độ C.

Hạn sử dụng: Ngày sản xuất và ngày hết hạn in trên bao bì sản phẩm.

Sản xuất tại Mỹ

Nhà sản xuất: NHS Labs

Địa chỉ: 11665 W.State St, Idaho 83669

Công ty phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Thăng Lê

Địa chỉ: Số 182, tổ 67, khu dân cư 14, P. Tân Mai,

P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.

